
Hverfisnefnd Oddeyrar

20. fundur

Hverfisnefnd Oddeyrar kom saman til fundar í matsal Oddeyrarskóla mánudaginn
3. maí 2004 og hófst fundur kl. 20.00.
Mætt voru:  Hjalti Jóhannesson, Hallgrímur Skaptason, Hör›ur Sigurhar›arson, Jón
Einar Jóhannesson, og Sólveig Jóhannsdóttir.

Hjalti setti fund og bau› velkomna til fundarins flá Ármann Jóhannesson, svi›sstjóra
tækni- og umhverfissvi›s, Bjarna Reykjalín skipulags- og byggingafulltrúa og Daníel
Gu›jónsson yfirlögreglufljón á Akureyri.

1. Umræ›a um Strandgötu og svör íbúa flar um.
10 ár eru frá stofnun fyrsta skemmtista›arins vi› götuna, en nú eru 3
skemmtista›ir flar, 3 veitingahús og 1 bíó.
Lög› fram greinarger› unnin af Hjalta;
49 íbú›ir eru vi› Strandgötu, 11 svör bárust, a›eins íbúar 1 íbú›ar
kvörtu›u vegna háva›a frá skemmtistö›unum.  A›rir vegna heg›unar
fólksins sem flar fer um.
Umræ›a um hvort auka mætti löggæslu en Daníel sag›i 3 lögreglumenn
vera á flessu svæ›i flegar mesta umfer›in væri flar.
fiá var m.a. stungi› upp á hvort fjölga mætti rusladöllum og ef fla› mætti
vera til a› fólk gengi betur um.  Einnig var rætt hvort hægt væri a› beina
gangandi umfer› um su›urkant götunnar.

2. Lokun hafnarsvæ›isins vi› Oddeyrarskála fyrir almenningi.
Umræ›ur; Daníel útsk‡r›i fyrir okkur lög og reglur var›andi flessar
lokanir.

3. Deiliskipulag nor›urhluta Oddeyrar
Bjarni Reykjalín óska›i eftir formlegri tilnefningu hverfisnefndarinnar á
fulltrúa í vinnuhópinn. Hjalti Jóhannesson tilnefndur.

4. Önnur mál.
Akstur á gangstétt vi› Glerárgötu, stórhættulegur, flarf a› stö›va.
Hra›akstur og möguleiki á a› mæla aksturshra›a.
Umræ›a um skemmdarverk íbúa í bænum, Ármann kom me› flá hugmynd
hvort skólinn gæti komi› flar me› uppeldislega forvörn?

Daníel, Bjarni og Ármann kvöddu og fóru af fundi,  fleim var flökku›
fundarsetan og gagnlegar umræ›ur.

5. Sparkvöllur vi› Oddeyrarskóla.
Hjalti fór á fund bæjarfulltrúa 26.04.´04 og spur›ist fyrir um stö›u málsins
í kerfinu.
Svar barst frá Dagn‡ju Har›ardóttur flar sem hún haf›i fengi› flær
uppl‡singar frá Kristni Svanbergssyni íflrótta og tómstundafulltrúa a›
hann væri í sambandi vi› forsvarsmenn KSÍ en umsóknarfrestur hjá KSÍ
væri ekki útrunninn flannig a› formlegt svar væri ekki komi›.  En allar
líkur eru  á a› sparkvöllurinn komi.

Fleira ekki gert,
Sólveig Jóhannsdóttir rita›i fundarger›.


